



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 66 ทำหน้าที่
เกาะติดตามบรรยากาศความเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมทั้งแวดวง
ธุรกิจ วิชาการ และสังคมทั่วไป🌟 สัปดาห์ที่แล้ว **องค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ** เผยแพร่ผลสำรวจดัชนีรับรู้การทุจริต (CPI)

ประจำปี 65 ประเทศไทยในยุค “รัฐบาลหน้ากากคนดี” อยู่อันดับที่ 101 (ปี 64 อันดับที่ 110) จาก 180 ประเทศ
ทั่วโลก และอยู่ในอันดับ 4 ของอาเซียน ต่อจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม แต่ถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลก่อน
รัฐประหารในปี 55 ไทยอยู่อันดับที่ 88 (จาก 176 ประเทศ) ปี 57 ยังอยู่อันดับ 85 แต่หลังรัฐประหาร ในปี 59
หล่นลงมาอยู่อันดับที่ 101 สรุป! รัฐบาลทหาร-รัฐราชการ ทุจริตคอร์รัปชั่นหนักกว่ารัฐบาลพลเรือนนะจ๊ะ! **ป.ป.ช.-
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)**🌟 เหตุผลที่ค่า CPI ของไทยต่ำเตี้ยในอันดับเกิน 100 ไม่รู้ว่าเป็น
เพราะ “หัวหน้าคณะรัฐประหาร” เป็นคนแต่งตั้ง “ป.ป.ช.” เองหรือเปล่า? **พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ-สุภา
ปิยะจิตติ** จึงตรวจสอบหาทุจริตของรัฐบาลทหารไม่ค่อยเจอ ขนาดจัดซื้อเครื่องตรวจวัดถูระเบิด (จีที 200) ผิด
เต็ม ๆ ยังไม่เอาผิด นายพลตัวเป้ง ๆ เลยไซ้มี๊? **ป.ป.ช.**🌟 เรื่องราวฉาวโฉ่ของวงการตำรวจในยุคที่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ตั้งแต่รับจ้างซื้อรถนำขบวนให้
สาวนักท่องเที่ยวจีน รีดไถดาราสาวไต้หวัน ล่าสุดจับกุมรีดไถการครอบครอง “บุหรี่ปั๊พฟ้า” จากนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติ🌟 “**เศรษฐา**” ขอแนะนำ **พล.อ.ประยุทธ์** ให้รับแต่งตั้ง “**แรมโบ้อีสาน**” เสกสกอต อัดถาวรค์ เป็นหัวหน้า
ชุดเฉพาะกิจปราบปรามจับกุมบุหรี่ปั๊พฟ้า เริ่มจากการปราบปรามในทำเนียบรัฐบาลก่อนเลย! ใครมีไว้ครอบครอง
ใครเครียด! แล้วแอบไปลุ่มหัวกันสูบบุหรี่ปั๊พฟ้า เพราะไม่กล้าไปสูบที่บ้าน เนื่องจากกลัวเมียดำ! ต้องจับให้หมด!

.....🌟 **สหายแดง-ศุภชัย โพธิ์สุ** รองประธานสภา ของขึ้น! ไล่ให้ **นายกฯ แปรเฉือน** ยุบสภาเถอะ! เพราะส.ส.ไม่ยอมมาประชุมแล้ว
ส่วนรัฐมนตรีไม่ยอมมาตอบกระทู้ในสภา แล้วจะอยู่ไปทำไม **สหายแดง** ก็มีอารมณ์ อยากจะระบายเหมือนกัน เห็นบรรยากาศแบบนี้
แล้วน่าเบื่อหน่าย🌟 ส่วนพี่น้อง 2 ป. Forever “**ประวิตร-ประยุทธ์**” ช่วงนี้ขยับลงพื้นที่ต่างจังหวัดแบบถึยบ นัยหนึ่งเพื่อไปสะกด
จิต ส.ส.ว่าจะอยู่กับใครแน่ (ฮา) อีกนัยหนึ่งแย่งกันไปอวดผลงาน **บริหารจัดการน้ำ-แจกที่ดินทำกิน-บัตรคนจน-คนละครึ่ง** ชาวบ้าน
คงมีหน้าตาไม่รู้ว่าเป็นผลงานของใครแน่ 555🌟 หัวหน้าขุ้มสามมิตร **สมศักดิ์ เทพสุทิน** ยังอ้อ ๆ อึ้ง ๆ เกี่ยวกับการย้ายพรรค แต่
ส.ส.ในสังกัดอย่าง **ภูติท อินสุวรรณ์** ส.ส.พิจิตร เขต 2 จากพลังประชารัฐ ย้ายค่ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้ว! ได้ข่าวว่า ส.ส.สุโขทัย
บางส่วนจะตามมาด้วย🌟 รวมทั้งขุ้มบ้านใหญ่เมืองชล **สนธยา คุณปลื้ม** เตรียมพาลูกทีมเข้าสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยเช่นกัน เรียก
ว่าศึกเลือกตั้งครั้งหน้าใน จ.ชลบุรี มันหยุดแน่! เพราะต้องชดกับคนกันเองอย่าง **สุชาติ ชมกลิ่น** แม่ทัพใหญ่ของพรรครวมไทยสร้างชาติ
ในภาคตะวันออก🌟 พรรคไทยสร้างไทย ของ “**คุณหญิงหน่อย**” **สุชาติธรรม เกษราพันธ์** ต้องดันกันไปให้สุดในการเลือกตั้ง ส.ส.
เท่านั้น เนื่องจากจะ “**ควมรวมพรรค**” กับใครยาก! แม้แต่กับพรรคเพื่อไทย พรรคพี-พรรคน้อง เนื่องจากฟังทางเสียงทางโน้นบอกว่า
ไปแล้ว ไปลับ อย่ากลับมาเลย! 555🌟 “**เสี้ยแดง**” **พิชัย นริพทะพันธุ์** รองประธานยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ พุดในการเสวนา
พรรคเพื่อไทย ว่าการทุจริตไทยขยายวงกว้าง ทั้งรีดไถดาราสาวไต้หวัน รีดตำรวจนำนักท่องเที่ยวจีน คดีตู้ห่าว อธิปไตยมอูทยานฯ แต่
ที่แย่งสุดคือทุจริตทางอำนาจ ทำรัฐประหารเข้ามาและสืบทอดอำนาจ 8 ปี ประเทศไทยมีแต่เสื่อมถอย “**เสี้ยแดง**” วิจาร์ณเศรษฐกิจ

ถูกเรียกตัวไปปรับทัศนคติ 12 ครั้ง หลังจากเลือกตั้งปี 62 เศรษฐกิจไทยขยายตัวยังไม่ถึง 1% จึงถึงเวลาเปลี่ยน “นายกฯ แปรเฉือน” ได้แล้ว ❁ กระแสมาแรงหรือเปล่า? เลยถูกสกัด อาจารย์อุ-จุฑาพร เกตุราทร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขตสาทร บางรัก ปทุมวัน พรรคเพื่อไทย ขอเรียกร้องให้อย่าเล่นการเมืองแบบเก่า หลังเจอคู่แข่งใส่ร้าย กระทั่งเรื่องแย่งพื้นที่ติดป้ายหาเสียง ทั้งที่ป้ายของตัวเองก็ถูกถอด ถูกทำลาย แต่ไม่เคยบ่น จึงอยากเห็นการเมืองแบบใหม่ คนรุ่นใหม่กันแล้ว แข่งขันกันทำประโยชน์ให้ประชาชนจะดีกว่าการใส่ร้ายกัน ❁ พรชัย รัฐระเวช ผอ.สำนักเศรษฐกิจการคลัง และโฆษกกระทรวงการคลัง เตือนว่าปัจจุบันมีมิจอาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าของที่กระทรวงการคลัง หลอกหลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิตาม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และให้ทำธุรกรรมในลักษณะต่าง ๆ ตามคำแนะนำของมิจอาชีพ กระทรวงการคลังขออย่าว่าขณะนี้โครงการฯ ปี 66 ยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อ เพราะต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อน และไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิให้แก่ประชาชนรับทราบ หรือนำให้มีการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ❁ จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีแนวโน้มสูงขึ้น “ซีอีโอ ปตท.” อรรถพล อุทชัย พิบูลย์ จึงมีนโยบายให้พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรุงเทพฯ ปทุมธานี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ระยอง ราชบุรี และขอนแก่น ปฏิบัติงานในที่พัก (Work from Home) ระหว่าง 3-5 ก.พ. 66 เพื่อร่วมลดผลกระทบที่เกิดจากการสัญจร ❁ ชาคริต พิษญากร ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จัดงาน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566” หรือ Bangkok Design Week 2023 (BKKDW 2023) ระหว่าง 4-12 ก.พ.นี้ ภายใต้ธีม

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 26778

Col.Inch: 104.45 Ad Value: 188,010

คอลัมน์: เศรษฐา

หน้า: 5(กลาง)

PRValue (x3): 564,030

คลิป: สีสี่

“urban‘NICE’zation เมือง-มิตร-ดี” พร้อมนำเสนอกว่า 530 โปรแกรม ทั้งนิทรรศการ โชว์เคส ดนตรี ทอล์ก เวิร์กช็อป ทัวร์ อีเวนต์ และตลาดนัดสร้างสรรค์ ในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วกรุงเทพฯ คือ เจริญกรุง-ตลาดน้อย-เยาวราช-สามย่าน-สยาม-อารีย์-ประดิพัทธ์-พระนคร-ปากคลองตลาด-นางเลิ้ง-วงเวียนใหญ่-ตลาดพลูคลองสาน-บางโพ-พร้อมพงษ์-เกษตรฯ🌟 วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. **ซนชาต ซนดำรงศักดิ์** กรรมการผู้จัดการ บริษัทเบเนลลี่ คีเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด แฉลงข่าวเปิดตัวรถสเก็ตเตอร์ คีเวย์ (Keeway) VICTORIA “BACK TO SIXTIES” สัมผัสกลิ่นอายความคลาสสิกในยุค 60’ S ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัครวิณ แกรนด์คอนเวนชั่น🌟 อย่าพลาด! โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “**มังงะ และ อนิเมะ หลากวัย หลายทัศนะ ต่อ J-Pop ในสังคมไทย**” จัดโดยศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 9 ก.พ. 66 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องสัมมนา กลาง สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลงทะเบียนฟรีเข้าร่วมงานได้ที่ [6https://forms.gle/CLhGFoXyZjvJUX9T8](https://forms.gle/CLhGFoXyZjvJUX9T8) ภายใน 6 ก.พ.นี้ เท่านั้น **รศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์** ประธานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา แจ้งมา!🌟 งานศพ **คุณพ่อทันใจ เจริญพิริยะ (โกหมิง)** บิดาของ **อนิรุช พิริยะ** เลขาธิการชมรมช่างภาพการเมือง ตั้งสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 2-5 ก.พ. เวลา 19.00 น. พิธีฌาปนกิจศพวันที่ 6 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง🌟

เศรษฐา



วัตกั้นบริหารราคาพลังงาน ช้อใจแต่แบกหนี้หลายแสนล.

ที่ผ่านมา...ทั้งภาคประชาชน ทั้งภาคเอกชน ร้องแรกแหก
กระเชอให้รัฐ มาตรการตัดค่าไฟ ค่าน้ำมัน ค่าแก๊ส พุงทะยานแพง
กระเป๋าลิก ร้องจนเสียงแทบเสียงแห้ง แต่ดูเหมือนรัฐจะไม่ค่อยได้ยิน
เสียงเท่าไร ให้ทุกคนยอมรับชะตากรรมกันเอง ทั้งที่ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การบริหารผิดพลาดของตัวเอง

แตกต่างจากช่วงนี้ที่รัฐเริ่มได้ยินเสียงความเดือดร้อนมากขึ้น
"ไม่รู้เป็นผลจากสัญญาณยุบสภา โกล์เลือกตั้งใหม่ด้วยหรือไม่!!! เริ่ม
เห็นการเปิดห้องประชุมกระทรวงพลังงาน ด้อนรับจับคู่คณะ
กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือกกร.เพื่อแจกแจงการบริหาร
ราคาพลังงานโดยเฉพาะค่าไฟ

โกล์เลือกตั้งเอาใจเต็มสูบ

ณ เวลานั้น ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเข้าโกล์ถูเลือกตั้งหรือไม่!!
จึงได้เห็นการประกาศปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 50 สต. มี
ผลวันที่ 15 ก.พ. ที่จะถึงนี้ และบอกด้วยว่า มีโอกาสที่จะได้เห็นการ
ปรับลดลงรวม ๆ แล้วถึงลิตรละ 2 บาทอีกต่างหาก!!

ทั้งที่ก่อนหน้านี้ กระทรวงพลังงาน ย้ำแล้วย้ำอีก แม้ราคาน้ำมัน
ตลาดโลกจะเริ่มลดลง แต่ไม่ยอมให้คาดหวังว่าราคาน้ำมันดีเซล
จะลดลงตามได้เหมือนกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ เพราะกองทุนน้ำมัน
เชื่อเพลิง ยังแบกหนี้ติดลบตัวแดงเกือบถึง 1.13 แสนล้านบาท
โดยเฉพาะหนี้ฝั่งน้ำมัน ที่แทบจะทั้งหมดต้องไปอุ้มราคาดีเซลไม่ให้
เกินกรอบลิตรละ 35 บาท จนติดลบ 68,133 ล้านบาท ส่วนหนี้ฝั่ง



ก๊าซแอลพีจีก็ไม่แพ้น คิดลบกว่า 45,303 ล้านบาท

ส่วนค่าไฟยังพอให้ได้ลุ้นบ้าง จากปีที่ผ่านมายู่ที่แนวโน้มค่าไฟอาจแพงทั้งปี เพราะแม้ราคาต้นทุนพลังงานในการผลิตไฟจะลดลงบ้างแล้ว แต่หนี้ที่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. แบกรับแทนไปก่อนมากกว่าแสนล้านบาท ต้องเริ่มทยอยจ่ายในปีนี้ได้แล้ว ไม่เช่นนั้น กฟผ. จะอยู่ยาก

ล่าสุด... คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เริ่มเสียงอ่อนลง ทิศทางค่าไฟในงวดหน้า พ.ค.-ธ.ค. 66 มีแนวโน้มถูกลงจากงวดนี้ที่ภาคเอกชน จ่ายค่าไฟ 5.33 บาทต่อหน่วย ประชาชนครัวเรือนจ่ายค่าไฟ 4.72 บาทต่อหน่วย จากราคาพลังงานเริ่มปรับลดลง ก็ต้องมาดูว่าจะเคาะราคาอยู่เท่าไร และจะกลับไปใช้ราคาเดียวหรือไม่ อย่างไร เดือนมี.ค. นี้รู้กัน!!!

ลุยสาวใส่ในราคาพลังงาน

เพราะการพิจารณาปรับค่าไฟครั้งนี้ จะมีคณะทำงานจากกกพ. ช่วยดูแบบเจาะลึกด้วยว่าจะอะไรปรับลดลงได้อีก ควรต้องเติม ต้องเสริมอย่างไร ซึ่งพิจารณาได้ 2 ด้าน ด้านแรกเป็นเรื่องดีที่ภาคเอกชน ที่รู้ได้รู้ฟุ้งกันเอง อะไรสมควรลดได้อีก แต่อีกด้านค่าไฟงวดใหม่อาจกลับไปใช้ราคาเดียว เพราะภาคเอกชนไม่ยอมให้หลักการไปให้ภาคเอกชนฝ่ายเดียวแน่นอน ต้นทุนทุกอย่าง!! ต้องถัวเฉลี่ย!! โดยให้เหตุผลหลัก หากค่าไฟเอกชนแพงโดดแบบครั้งนี้ก็ นักลงทุนหนีหมดแน่ ... เป็นอีกมุมที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกันว่า รัฐจะบาลานซ์ระหว่างประชาชน และเอกชนอย่างไร?

แอลพีจีมีหวังขึ้นยาว

ไม่ว่าจะทุกอย่างจะมีแนวโน้มลดลงทั้งหมด เพราะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ประกาศขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซแอลพีจีในเดือนมี.ค. นี้ ราคาขายปลีกถัง 15 กก. เพิ่มอีก 15 บาทต่อถัง จาก 408 บาท เป็น 423 บาท และในเดือนอื่น ๆ ก็ไม่รู้ว่าต้องปรับขึ้นไปอีกหรือไม่ เพราะเห็นหนักของทุนฯ ที่ต้องนำไปอุดหนุนฝั่งก๊าซแอลพีจี ยังคิดลบสูงถึง 45,303 ล้านบาท เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักเช่นกัน

ณ เวลานี้ต้องเรียกว่าราคาพลังงานของไทยถูกบิดเบี้ยว ด้วยนโยบายประชานิยม ปธนเปรอลคนไทยใช้ราคาพลังงานราคาถูกไม่สะท้อนราคาตามความเป็นจริงมาอย่างฝังลึกยาวนาน บวกกับอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่มีมูลค่านับแสนล้านบาท เห็นได้จากบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ตลาด.

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแทบจะทั้งนั้น ทำให้บางคนมองเป็นอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ จึงไม่ค่อยมีรัฐมนตรีพลังงานคนไหนกล้าเข้าไปดู ไปพูด ไปแซะ ไปแก้ปัญหาจริงจังแรก ๆ รัฐมนตรีหลายคนมาแบบขิงขัง ลังร้อโน้นนี่ นาน ๆ ไปก็เหมือนเดิม บางรัฐมนตรีที่ดูจริงจังในการแก้ปัญหาหน่อย ก็ออกจาก

ตำแหน่งเร็วเกินกว่าจะแก้ไข จึงทำให้ปัญหาทับถมไปถมมา ไม่ได้รับการแก้ปัญหาที่ถูก ที่ควรจะเป็น

เปิดปมค่าไฟแพง

บางเรื่องทั้งภาคเอกชน และภาควิชาการ ยังออกมาสับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าบริหารผิดพลาดจนทำให้ราคาพลังงานขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟ ที่ผ่านมารัฐก็พูดความจริงบางส่วน อ้างแต่ราคาก๊าซที่นำมาผลิตไฟฟ้าแพงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ ก๊าซแอลเอ็นจีนำเข้าจากต่างประเทศมาแพง ถ้าฟังแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่ช่วยไม่ได้ แต่อีกสิ่งที่ไม่ได้พูดคือทำไมต้องนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีมาสูงขนาดนี้ ก็เพราะการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีการเปลี่ยนผ่านผู้ได้รับสัมปทาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย น้อยกว่าเป้าหมายมาก จึงต้องนำเข้าแอลเอ็นจีเข้ามาทดแทน

แถมราคาก๊าซฯ ที่นำไปผลิตไฟฟ้าบางส่วนก็แพงกว่าราคาก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้ราคาจากอ่าวไทย ซึ่งมีราคาถูกกว่าราคาเฉลี่ยจากทุกแหล่งก๊าซที่ประชาชนใช้อยู่ ที่ใช้ราคาเฉลี่ยทั้งจากอ่าวไทย เมียนมา และก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี จึงทำให้ต้นทุนแพงกว่า

อีกปมประเด็นที่น่าสนใจ ไทยกำลังประกาศตัวเองเป็นเน็ตซีโร่ รวมทั้งประกาศความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 93 แต่ทุกวันนี้การผลิตไฟฟ้าของไทยยังพึ่งพาก๊าซธรรมชาติถึง 60% ซึ่งก๊าซธรรมชาติถือเป็นหนึ่งในพลังงานฟอสซิลที่ประเทศไทยใช้ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่า 60% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานหมุนเวียนยังมีเพียง 13% เท่านั้น

จี้รัฐ 5 ประเด็นแก้ด่วน

ทำให้ที่ผ่านมามีข้อเสนอจากหลายภาคส่วน เช่น ชาลี เจริญลาภานพรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอทางออก 5 ประเด็น ทั้งการหยุดอนุมัติสร้างหรือซื้อไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลทุกกรณี เพราะยังสร้างจะเป็นภาระเนื่องจากมีการผลิตไฟฟ้าที่ล้นเกิน การชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิล หรือหากมีการทำสัญญาก่อสร้างกับเอกชนไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงทุนสร้าง ก็ให้ชะลอการก่อสร้างออกไปก่อน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ เพราะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าไฟแพง การเจรจากับเอกชนเรื่องการลดค่าความพร้อมจ่าย (เอฟที) ที่เป็นต้นทุนสำหรับการก่อสร้าง บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หากโรงไฟฟ้าไหนที่ไม่ได้เดินเครื่องเป็นระยะเวลาอันหรือได้รับเงินทุนสร้างโรงไฟฟ้าคืนหมดแล้ว ควรขอลดค่าความพร้อมจ่ายได้หรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับการเจรจาของภาครัฐกับเอกชน

นอกจากนี้ยังมีกรรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนต่ำกว่าก๊าซธรรมชาติเหลวทุกกรณี ทำให้ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือแอลเอ็นจีลงได้ทันที และการเปิดเสรีสำหรับการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป แบบ

เน็ต มิเตอร์ที่เรียกกันว่า หมายถึง เดือนหนึ่งเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่าไรก็นำไปหักลบกับการใช้ไฟฟ้า โดยจ่ายเพียงส่วนต่างเท่านั้น การเปิดเสรีเช่นนี้นอกจากจะลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้ว ยังสามารถลดความสูญเสียของไฟฟ้าระหว่างการขนส่งจากโรงไฟฟ้าไปสู่อาคารเรือน ที่ปกติจะสูญเสียถึง 5-10% ได้ ซึ่งภาคครัวเรือน หรือเอสเอ็มอี สามารถกลับมาพึ่งพาตัวเองได้

ปมปัญหาการราคาพลังงาน จึงเป็นเรื่องที่ต้องจับตาต่อไปว่า รัฐบาลที่กำลังจะหมดวาระในอีกไม่นาน จะบริหารจัดการราคาพลังงานอย่างไร กับหนี้สินที่นำไปสู่อุปสงค์พลังงานหลายแสนล้านบาท ไหนจะการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่ต้องสูญเสียรายได้รวมแล้วนับแสนล้านบาท รัฐบาลจะบริหารจัดการอย่างไรให้ทุกอย่างสมดุลมากที่สุด ทั้งค่าครองชีพประชาชน ชีตความสามารถแข่งขันการค้าของภาคเอกชนที่ต้องสู้กับประเทศเพื่อนบ้าน ภาระของหน่วยงานที่ต้องเข้ามาแบกภาระแทนรัฐบาล กับนโยบายซื้อใจประชานิยมบิด ๆ เบี้ยว ๆ!!

กับเศรษฐกิจ

น้ำมันข่าวดี-แอลพีจีข่าวย้าย



วิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สทงช.) ย้ำชัด ๆ ว่า การลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 50 สตางค์ต่อลิตร ที่จะเริ่มมีผลในวันที่ 15 ก.พ.นี้ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลจะเป็น 34.50 บาทต่อลิตรซึ่งนับเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 7 เดือน เนื่องจากราคาน้ำมันตลาดโลกที่อ่อนตัวลง ทำให้กองทุนฯสามารถเก็บเงินจากดีเซล ณ วันที่ 2 ก.พ.อยู่ที่ 5.10 บาทต่อลิตร ประกอบกับ กรม.ได้อนุมัติปรับลดภาษีสรรพสามิตดีเซล 5 บาทต่อลิตรต่ออีก 4 เดือน (21 ม.ค.-20 พ.ค. 66) เป็นมาตรการต่อเนื่องตั้งแต่ ก.พ. 65 เป็นต้นมา จึงส่งผลให้การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ส่วนจะลดลงได้ถึง 2 บาทต่อลิตร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ก็มีโอกาส หากตลาดโลกยังคงลดลง จึงต้องติดตามตลาดโลกและคงใช้วิธีทยอยลดเพราะตลาดโลกยังคงผันผวนสูงและไม่ให้กองทุนฯขาดรายได้หรือมีความเสี่ยงเกินไป โดยฐานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 29 ม.ค. 66 ติดลบอยู่ที่ 113,436 ล้านบาท โดยน้ำมันติดลบ 68,133 ล้านบาท และแอลพีจีติดลบ 45,303 ล้านบาท เนื่องจากราคาแอลพีจี ตลาดโลกล่าสุดแตะ 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อดันทำให้กองทุนฯต้องอุดหนุนอยู่ประมาณ 6.12 บาทต่อกก. หากให้สะท้อนต้นทุนจริงราคาแอลพีจี ต้องอยู่ที่ 460-470 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (กก.) แต่ขณะนี้ราคาอยู่ที่เพียง 408 บาทต่อถัง 15 กก.

สารพัดปัจจัยดันค่าไฟงวดใหม่



“คมกฤช ตันตระวานิชย์” เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระบุถึงทิศทางการประเมินค่าเอฟทีงวดใหม่ ว่า ต้องรอดูปัจจัยในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน ราคาแอลเอ็นจี สปอต ราคาน้ำมันและปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงใด ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อค่าเอฟที คาดว่าเดือน มี.ค.นี้จะเริ่มพิจารณา ซึ่งยังฟันธงไม่ได้ เพราะต้องดูราคาแอลเอ็นจีสเปดตูลง อัตราแลกเปลี่ยนเชิงค่าขึ้น สถานการณ์ราคาน้ำมันก็มีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งจะเหลือเรื่องปริมาณก๊าซในอ่าวไทยว่าจะเพิ่มขึ้นมากตามคาดการณ์หรือไม่ จากก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าจะเพิ่มการผลิตเป็น 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในเดือน เม.ย. และเป็น 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปลายปี 66 และปริมาณแก๊สในเมียนมาที่ไทยนำเข้ามายังคงรักษาปริมาณเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ตามปัจจัยทั้งหมดที่ดีขึ้น ก็ทำให้ค่าเอฟทีงวดใหม่มีแนวโน้มลดลง โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติหรือกพช.

ได้มีมติให้ บมจ.ปตท. ส่งแก๊สมาเพิ่มโดยไม่ให้เข้าโรงแยกแก๊ส จึงทำให้ราคาแก๊สเป็นอีกราคาหนึ่ง หากแก๊สในอ่าวไทยเข้ามาทดแทนที่ปตท.เดิมตรงนั้นให้ได้ก็สมดุลกันไป การช่วยเหลือภาคเอกชนและปัจจัยเอื้อก็เป็นปัจจัยบวก ส่วนประเด็นที่เอกชนแสดงความกังวลเรื่องค่าเอฟทีของไทยสูงกว่าเวียดนามเท่าตัว ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเวียดนามอิงเชื้อเพลิงถ่านหินค่อนข้างมาก อาจไม่ได้รับผลกระทบจากราคาแก๊ส เข้าใจว่าเวียดนามอาจปรับค่าไฟเพิ่มขึ้นในอนาคตใกล้ ๆ นี้.



mobile.facebook.com

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:21

Site Value: 5,000

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: [Facebook - สวท.ลำปางกรมประชาสัมพันธ์] #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมงาน THAMMASAT...

facebook

สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์ is on Facebook. To connect with สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์, join Facebook today.

Join

or

Log in



สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์

1 hr · 🌐

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมงาน THAMMASAT ON STAGE TALENT FAIR & MUSIC FEST 2023

🇹🇭 5 กุมภาพันธ์ 2566

🕒 13.00 น. เป็นต้นไป

📍 ณ ห้อง 1,000 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

สามารถลงทะเบียนงาน เพื่อรับบัตรร่วมงานได้ที่ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการ มธ. ศูนย์ลำปาง

